



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันอังคารที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"วรากรณ์"ถกทปอ.-สกอ.แก้ปมแอดมิสชันส์

เปิดช่องเด็กไม่มีคะแนน"ไอเน็ต"สอบใหม่



เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน นายวรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงการแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่มีผลคะแนนสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ขั้นพื้นฐาน หรือไอเน็ต ในปีที่เรียนจบชั้น ม.6 ซึ่งจะเป็ปัญหาการสมัครในระบบกลางการรับ นิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชันส์ ประจำปีการศึกษา 2551 ว่า ตนจะหารือกับนายวันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายสุเมธ แย้มมนุญ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในเร็วๆ นี้ ถึงแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว เพราะตามหลักเกณฑ์ระบบแอดมิสชันส์ของ ทปอ.ระบุให้นำผลคะแนนสอบไอเน็ตครั้งแรก ครั้งเดียวในปีที่จบ ม.6 เท่านั้น มาใช้ประกอบการพิจารณาในระบบแอดมิสชันส์ ในขณะที่มีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ไม่มีผล คะแนนสอบไอเน็ตในปีที่จบ ม.6 เนื่องจากเหตุผลต่างๆ เช่น เจ็บป่วย เป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน จบ ม.6 มาจาก ต่างประเทศ เป็นต้น ทำให้สมัครแอดมิสชันส์ไม่ได้ ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีนักเรียนกลุ่มนี้มาร้องเรียนปัญหาดังกล่าวกับทาง ศธ. 40-50 คน และทาง ทปอ.ได้แก้ปัญหาโดยให้ไปยื่นสมัครกับมหาวิทยาลัยโดยตรงในระบบรับตรง

นายวรากรณ์กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ตนอยากจะหารือร่วมกับ ทปอ.และสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา (สกอ.) ว่า ควรจะเปิดโอกาสให้นักเรียนกลุ่มนี้ได้สอบไอเน็ตด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาร้องเรียนเหมือน ปีการศึกษาที่ผ่านมา จะได้ไม่เกิดปัญหาให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ.คนใหม่ต้องมาแก้ไขอีก

"ที่ผ่านมา มีนักเรียนมาร้องเรียนกับผม รวมถึงทำจดหมายร้องเรียนมาเป็นระยะๆ ซึ่งผมก็รู้สึกเห็นใจ เพราะการจะไปสมัครเข้าเรียนในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ นั้น ก็ไม่ใช่ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยจะเปิดรับทุก สาขาวิชาที่เด็กอยากเรียนเหมือนกับที่เปิดกว้างในระบบแอดมิสชันส์ ที่สำคัญปีที่ผ่านมามีเด็กเหล่านั้นนำหลักฐานมาให้ ผมดู พบว่าสาขาวิชาที่เปิดรับนิสิตนักศึกษาในระบบรับตรงจะระบุคุณสมบัติของผู้สมัครว่า ต้องเป็นนักเรียน ม.6 ที่จบปี นั้นๆ ผมจึงมองว่าน่าจะเปิดโอกาสให้เด็กเหล่านั้นได้สอบไอเน็ตได้ รวมถึงควรเปิดโอกาสให้เด็กที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยไป แล้วสามารถเปลี่ยนสาขาวิชาได้ เมื่อพบว่าเรียนไปไม่ได้หรือไม่ชอบ ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นการสูญเสียศักยภาพของคน" รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.กล่าว

นายวรากรณ์กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีที่ว่า การเปิดโอกาสให้สอบไอเน็ตได้ดังกล่าว ควรจะรวมถึงถึงกลุ่ม เด็กซึ่ลที่มีที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วด้วยหรือไม่ นั้น ส่วนตัวมองว่าควรจะครอบคลุมด้วย ส่วนว่าจะเป็นการแย่งที่ เรียนเด็กที่เพิ่งจบ ม.6 หรือไม่ เพราะมีที่เรียนอยู่แล้วนั้น ปัญหานี้คงต้องหาวิธีมาแก้ไขต่อไป

